

ครั้งแรก อิมแพ็ค จัดงานซิกซ์ ฟีท วัน จู๋น้องหมาพามาวิ่งเพื่อการกุศล



อิมแพ็ค จับมือ เทศบาลนครปากเกร็ด เตรียมจัดกิจกรรมการกุศล ซิกซ์ ฟีท วัน 2017 ครั้งแรกที่เชิญชวนผู้รักสุขภาพและผู้รักสุนัขกว่า 400 คน ร่วมจู๋น้องหมาพามาวิ่ง ระยะทาง 3.6 กิโลเมตร ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตร จะมอบให้กับสำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด ภายใต้โครงการ “1 บาท เพื่อเจ้าตูบที่หิวโหย” ผู้สนใจร่วมลุ้นร่วมเชียร์เป็นกำลังใจในการแข่งขันวิ่ง 6 ขาค้างนี้ ได้ตั้งแต่เวลา 14.00-18.00 น.

นางสาวกุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิซิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดเผยถึงความร่วมมือของ อิมแพ็ค และ เทศบาลนครปากเกร็ด ในการจัดงานซิกซ์ ฟีท วัน 2017 (6-FEET RUN 2017) หรือกิจกรรมจู๋น้องหมาพามาวิ่ง (6 ขา) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ถือเป็นกิจกรรมสำหรับผู้รักสุขภาพที่ชื่นชอบการออกกำลังกายที่จะได้วิ่งไปพร้อมกับสุนัขตัวโปรด ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น พร้อมสนุกสนานกับการตะลุยด่านทดสอบความสามารถของน้องหมา ตลอดเส้นทางวิ่งประมาณ 3.6 กิโลเมตร ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00-18.00 น.

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นส่งเสริมให้ทุกคนได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และยังเปิดโอกาสให้ได้ใช้เวลาทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสุนัข ซึ่งขณะนี้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันแล้วกว่า 400 คน โดยอัตราค่าสมัคร 400 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อยืด กระเป๋าเป้ พร้อมเหรียญรางวัล 6-FEET RUN 2017 เป็นที่ระลึกส่วนการแข่งขันจะปล่อยตัว 2 รอบ รอบละ 200 คน โดยรอบแรกปล่อยตัวหมายเลขประจำตัว (BIB No.) 1-200 เวลา 16.00 น. และรอบที่ 2 หมายเลขประจำตัว (BIB No.) 201-400 เริ่มปล่อยตัวเวลา 17.00 น. นอกจากการแข่งขันวิ่ง 6 ขาแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย อาทิ การออกร้านจัดจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัข บูธเกมการแข่งขันของสุนัข เป็นต้น

รวมถึงผู้สมัครเข้าแข่งขันทุกท่าน ตลอดจนผู้มาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้กำลังใจในครั้งนี้ ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสุนัขจรจัด ที่ขาดโอกาสจากรับการเลี้ยงดู โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตร และการจับจ่ายภายในงานจะมอบให้กับสำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด เทศบาลปากเกร็ด ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม ภายใต้โครงการ “1 บาท เพื่อเจ้าตูบที่หิวโหย” ซึ่งจะนำเงินที่ได้ไปซื้ออาหาร ยา และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดูแลสุขภาพ

เหล่านั้นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม อิมแพ็ค ในฐานะผู้จัดงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ทั้งงาน ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ด็อก โชว์ (Thailand International Dog Show) และ เพ็ท วาไรตี้ (Pet Variety) ประจำปี ได้ให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงมาอย่างต่อเนื่อง กอปรกับเทรนการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จึงหวังว่าการจัดกิจกรรม 6-FEET RUN 2017 ครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่ดี รวมถึงมอบความสุขให้กับผู้ร่วมงาน ผู้รักสุขภาพและรักสุนัขอย่างแท้จริง ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน Facebook: 6 FEET RUN หรือโทร.0-2833-5349